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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

เร่งสรุปวนัแอดมิชชัน่รับเลือ่นเปิดเรียน  

เดินหน้ารับตรงผา่นเคลยีร่ิงเฮาส์ ทวท.ยนัแยกสอบวิทย์เป็นรายวิชา 

 

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทํางานแอดมิชชัน่ฟอร่ัมของท่ีประชมุอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยวา่ คณะทํางานศกึษาระบบแอดมิชชัน่ได้สรุปผลการดําเนินการคดัเลือกบคุคล

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียร่ิงเฮาส์ ปี 2555 ว่า ภาพรวมถือว่าประสบ

ความสําเร็จ ท่ีทําให้ตวัเลขการรับตรงของมหาวิทยาลยัตา่งๆชดัเจนมากขึน้ แตมี่ข้อเสนอจากมหาวิทยาลยั 

นกัเรียนและผู้ปกครองว่า ควรมีการประชาสมัพนัธ์ ดงันัน้ คณะทํางานฯ มีมติให้เดินหน้ารับตรงผ่านเคลีย

ร่ิงเฮาส์ในปี 2556 รวมทัง้ ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลยัตา่งๆร่วมรับตรงและให้มีการประชาสมัพนัธ์มาก

ขึน้ด้วย 

สว่นท่ีหลายฝ่ายมองวา่รับตรงผ่านเคลียร่ิงเฮาส์ช่วยลดการวิ่งรอกสอบนัน้ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กลา่ว

วา่ ไมน่่าจะเก่ียวข้องกนัเพราะพบวา่เด็กท่ีว่ิงรอกมีไม่มาก โดยจํานวนผู้สมคัร 20,000 คนมีเพียง 100 คนท่ี

ว่ิงรอกสอบ นอกจากนี ้คณะทํางานฯ ยงัได้หารือระบบแอดมิชชัน่กลางปีการศกึษา 2556 ซึง่ ทปอ.มีมติไป

แล้วว่าจะมีการปรับสดัส่วนองค์ประกอบ บางกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือให้มหาวิทยาลยัคดัเด็กได้ตรงตามความ

ต้องการมากขึน้ สว่นรับตรงผ่านเคลีย–ร่ิงเฮาส์น่าจะดําเนินการเหมือนเดิม แตท่ี่ประชมุคณบดีวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย (ทวท.) ยืนยนัท่ีจะขอให้แยกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในแอดมิชชัน่เป็นรายวิชา ดงันัน้ มี

แนวโน้มว่า ทวท.อาจจะมาใช้ข้อสอบวิชาสามญั 7 วิชาแทนวิชาความถนดัทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT 2 

สว่นปีการศกึษา 2557 ซึง่ ทปอ.มีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกบัประเทศอาเซียน อาจต้องปรับ

เวลารับสมคัรแอดมิชชัน่และรับตรงหรือไมน่ัน้ จะหารือวนัท่ี 18 มิ.ย.นี.้ 

 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ  ฉบบัประจาํวันที่ ๗   เดอืนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๕ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสือ่สิง่พมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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